
 

 

 

 

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ
เบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9  
ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 59 คน (ไม่รวมผู้แทนกรมทางหลวงและที่ปรึกษา)  
ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

 

 
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม 
 ขอให้ติดตั้งสัญญาไฟจราจรหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี  ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการ และจะ

นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในการประชุมสรุปผลการคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2568 

 ขอให้ปรับปรุงผิวถนนให้อยู่ในระดับเดิม ไม่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะเวลาฝนตก 
ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านได ้

 เห็นด้วยกับสะพานข้ามแยกกบินทร์บุรี เพราะจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด
ในช่วงเทศกาลได้ 

 ขอให้ทำไหล่ทางบนสะพานเพ่ือให้รถจักรยานยนต์ว่ิงอย่างต่อเน่ืองและปลอดภัย 
 ไฟส่องสว่างบางจุด ไม่สว่างเพียงพอ 
 ขอให้ปรับปรุงตำแหน่งสะพานลอยหน้าโรงเรียนไทยรัฐเพราะปัจจุบันเด็กนักเรียน

ข้ามสะพานลอยแล้วต้องระวังรถที่ขับผ่านไป - มา 
 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการโดยตำแหน่ง

สะพานลอยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ 
 จุดกล ับรถบริเวณหน้าหมู่บ ้านหนองคล้า ขอให้ขยับจากจุดเด ิมห ่างจาก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้มากขึ้น 
 การกำหนดจุดกลับรถ ที่ปรึกษาจะดำเนินการออกแบบให้มีความเหมาะสม

และคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 
 ขอให้ทำผิวถนนให้หนากว่าเดิม เพราะเส้นทางนี้ส่วนใหญ่รถบรรทุกวิ่งตลอด 

ทำให้ผิวถนนชำรุดได้ง่าย  
 โครงการมีการศึกษาและออกแบบโครงสร้างชั้นทางตลอดแนวเส้นทาง

โครงการให้มีความแข็งแรงทนทาน โดยสามารถรองรับปริมาณจราจรจากการ
คาดการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 ทางเชื่อมกับถนนในชุมชน จะทำการปรับปรุงให้ทั้งหมดหรือไม่  ที่ปรึกษาจะออกแบบปรับปรุงทางเชื่อมเดิมที่อยู่ภายในเขตทางหลวง ทั้งนี้
ทางเชื่อมชุมชนนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวง 

 



 

 

 

 

 

 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม (ต่อ) 
 โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีไหน  ตามแผนการดำเนินการโครงการ คาดว่าจะได้งบก่อสร้าง ปี พ.ศ.2571 และ

ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2574 อย่างไรก็ตามบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 
ที่จะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด หรือ EIA 
การศึกษาบริเวณดังกล่าวรายงาน EIA จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
ก่อนถึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการได้  

 เส้นแบ่งช่องจราจรในปัจจุบันมีความไม่ชัดเจน และเวลามองกลางคืนลำบาก 
เพราะไฟข้างทางไม่มี จึงขอให้โครงการดำเนินการปรับปรุง 

 ในการปรับปรุง ทล.304 จะมีการออกแบบทาสีตีเส้นจราจร และออกแบบ
ระบบไฟส่องสว่างตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัย 
ของผู้ใช้ทาง 

 จะมีการนำเสนอรายละเอียดของจุดกลับรถ จุดที่ตั้งของสะพานลอยเมื่อไหร่  ที่ปรึกษาจะนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในการประชุมสรุปผลการ
คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ท้ังนี้ ตำแหน่งสะพานลอยจะต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของพ้ืนที่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กังวลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้าง และหากมีการตัดต้นไม้ริมถนน 

โดยขอให้พิจารณามีการขุดเพ่ือนำไปปลูกบริเวณอื่น 
 ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE)  

ซึ่งเป็นการคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปศึกษาต่อในขั้นรายละเอียด 
(EIA) โดยในขั้นตอนการศึกษา EIA จะมีการศึกษาผลกระทบของต้นไม้ที่อยู่ใน
เขตทาง และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งที่ปรึกษาจะ
นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในการประชุม
หารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้น
ประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2568 

 ช่วงก่อสร้างอยากให้ต ิดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝุ่น เส ียง  
เพราะจะกระทบกับสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ  

 

 ในขั้นตอนการศึกษา EIA จะม ีการลงเก ็บต ัวอย ่างด ้านส ิ่งแวดล้อม เช ่น  
การติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เพื่อนำมา
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการลด
ผลกระทบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในระยะก่อสร้างในบริเวณตัวแทน
พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะระบุไว้ในรายงาน EIA  

 การรดน้ำบนถนนโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่น ควรพิจารณารดน้ำ 
ให้พอดี และดำเนินการในช่วงเวลาที่รถวิ่งไม่เยอะ 

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปกำหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ และจะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2568 

 ขอให้พิจารณาก่อสร้างในช่วงฤดรู้อนและฤดูหนาว เพ่ือหลีกเลี่ยงฤดูฝน 
 ช่วงการก่อสร้างขอให้มีการจัดการให้ดี โดยควรลอกผิวถนนทีละช่องจราจร

พร้อมทั้งให้ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ และติดป้ายบอกเขตก่อสร้าง วันที่เริ่ม
และแล้วเสร็จ ให้ชัดเจน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
 ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงทุกๆ กลุ่มเป้าหมายตลอด 

การจัดการประชุม 
 ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สผ. (สิงหาคม 2566) และแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตามแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กรมทางหลวง (ปรับปรุงครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2563) นอกจากนี้ 
ยังมีการประชาสัมพันธ์ตลอดการศึกษาของโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์โครงการ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ของโครงการ 

 

  

 


